
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ครั้งที ่๓๙ 

วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๓๕  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๔๘  คน 

กรรมาธิการผูไ้ม่มาประชุม ๒๔ คน  (ลาการประชมุ) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  
 
เรื่องทีพิ่จารณา  

พิจารณารัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๘ หน่วยงาน  
๑. บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)       
๒. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๔. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
๕. บริษัท ขนส่ง จ ากดั 
๖. ส านักงานสลากกินแบง่รฐับาล 
๗. การยาสูบแหง่ประเทศไทย 

 ๘. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 
ผลการพิจารณา 
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของ บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการแก๊สเพื่อรองรับปริมาณความต้องการของภาคประชาชน

และผลิตไฟฟ้า ที่ไม่เป็นภาระกับประชาชนอย่างไร 
- ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ก ากับดูแลของบริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) อาจประสบปัญหาความไม่เชี่ยวชาญด้านปิโตรเคมีหรือแก๊ส และธุรกิจอื่น ๆ หรือไม่  
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- ขอทราบรายละเอียดการน าส่งรายได้ในรูปของภาษี ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
ย้อนหลังจ านวน ๕ ปี แต่ละปีจ านวนเท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนินการธุรกิจขุดเจาะน้ ามันในประเทศไทยและปริมาณน้ ามัน
พ้ืนที่บริเวณทับซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน มีจ านวนเท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดรูปแบบการเดินงานทางธุรกิจที่ด าเนินการนโยบายตามรัฐบาลที่มีความ
หลากหลาย และในอนาคตด าเนินการไปจนถึงสัดส่วนของรายได้ธุรกิจหลักที่เป็น น้ ามัน แก๊ส แนวโน้ม
ลดลงเหลือเท่าไร ภายในเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า  

- ขอทราบรายละเอียดสัดส่วนการลงทุนในประเทศเมยีนมาร์ จ านวนเท่าใด และปัจจุบันจ านวน
เท่าใด  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการลมหายใจเดียวกัน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
วิกฤต COVID - 19 ของประเทศ ร่วมเป็นพลังต่อลมหายใจของประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เดินหน้าต่อไปและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคภายหลังการด าเนินงานแปรรูปวิสาหกิจเป็นรูปแบบ
บริษัทจ ากัด และรูปแบบการด าเนินการทางธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายนอกจากธุรกิจน้ ามัน 
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการปลูกป่า โดยมีเป้าหมายด าเนินการในพ้ืนที่จ านวน ๒ ล้านไร่ 
และแนวทางการสนับสนุนคาร์บอนเครดิต อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการยานยนต์ไฟฟ้าที่ด าเนินโครงการร่วมกับนักลงทุนประเทศจีน 
โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของโลกอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการจัดสรรรายได้จากการขุดเจาะแก๊สธรรมชาติ ให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่ เช่น อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการสนับสนุนพลังงานสะอาด อย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
แบตเตอรี่ และแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพทางด้านแบตเตอร์รี่ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางส่งเสริมสินค้าระดับชุมชนเพ่ือก้าวสู่เป็นซอฟเพาเวอร์ในสิ่งที่เตรียมส่งออก
หรือเตรียมผลักดันส าหรับสิ่งสินค้าระดับชุมชนที่เกิดขึ้น อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการผลิตแก๊สบรเิวณพ้ืนที่อ่าวไทยประกอบด้วย ๒ เหตุผลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและปิโตร

เคมี ผสมกับวัตถุดิบปิโตรเคมีจากอื่นจากเมียนมาร์  
- กรณีการส่งเสริมด าเนินธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ ตลอดระยะที่ผ่านมาสนับสนุนการลงทุน

โครงการใหญ่ให้เข้ามาในประเทศเราด าเนินการหลายโครงการ พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- กรณีการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วน ร้อยละ ๘๐ ร่วมกับบริษัทต่างประเทศ

และการบริหารพ้ืนที่ทับซ้อนกับประเทศกัมพูชา อยู่ระหว่างการเจรจา การด าเนินงานคล้ายคลึงกับ
บริษัทพลังงานแห่งชาติของมาเลเซียซึ่งเข้าไปลงทุนในทุกในธุรกิจอื่น ๆ ของมาเลเซียหลายธุรกิจ เช่น
ธุรกิจรถยนต์ก็มี ซึ่งเป็นแบรนด์ของมาเลเซียหรือว่าธุรกิจอาคารเข้าไปรวมในการลงทุนขับเคลื่อน
ประเทศ  
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- กรณีธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ออยแก๊ส ไม่เกิน ร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๐๒๓ และสัดส่วนธุรกิจรวมถึง
พลังงานทดแทนไม่เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ร้อยละ ๑๐  

- กรณีแหล่งแก๊สธรรมชาติในประเทศเมียนมาร์ มีความเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานของประเทศ
ไทย ร้อยละ ๕ มาผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและเป็นแหล่งแก๊สธรรมชาติส าหรับประชาชนในประเทศ
เมียนมาร์ หากประสบปัญหาไม่สามารถส่งให้กับประเทศไทยได้มีแนวทางการขอรับการจัดสรรแหล่ง
แก๊สธรรมชาติในประเทศจีน ต่อท่อขนาดชนิดเดียวกันส่งเข้ามาในประเทศไทย และเป็นเหตุผลทางด้าน
มนุษยธรรมมากกว่า และเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ 

- กรณีรายละเอียดการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นการขายหุ้นเพ่ิมทุนในตลาด
หลักทรัพย์ไม่ใช่ขายหุ้นเดิม ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการขายชาติ ไม่ใช่ขายทุน แต่เป็นการขายหุ้นเพ่ิมทุน
เพ่ือน าเงินที่มาจากการขายหุ้นไปขยายกิจการ ขอยกตัวอย่างเช่น  ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
กระทรวงการคลังถือหุ้น ร้อยละ ๑๐๐ มูลค่าบริษัทอยู่ที่ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาผ่านไป ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๔๐ จนถึง ปี ๒๕๖๗ มูลค่าบริษัทอยู่ที่ ๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลัง ถือกองทุนจาก
ร้อยละ ๘๐ คงเหลือ ๒ ใน ๓ คือประมาณ ร้อยละ ๖๐ มูลค่าหุ้น ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  

- กรณีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้
สอดคล้องกับการเดินธุรกิจและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนไป เช่น เรื่องคาร์บอนเครดิต หรือ Carbon 
Capture ประเทศไทย เพื่อรองรับการท าธุรกรรม 

- กรณี ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามีหลายช่องทาง เช่น 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบตเตอร์รี่ ปัจจุบันจ านวน ๒ โรงงาน ไม่ได้ผลิตเซลล์แบตเตอร์รี่ แต่เลือก
เป็นผลิตแบบแพคเดียว 

- กรณีเรื่องโซลาร์เซลล์แผงท่ีหมดอายุการใช้งาน ด าเนินการก าจัดด้วยวิธีการ ๒ รูปแบบ  
คือ ฝังกลบหรือหรือก าจัดด้วยความร้อนเข้าเตาเผา 

- กรณีแหล่งพลังงานแก๊สธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่เจดีเอ ไม่ได้ขึ้นที่ระยอง แต่ว่าขึ้นที่จังหวัด
สงขลา 
 - กรณีโครงการสนับสนุนสินค้าชุมชนสินค้าไทยเรียกว่าไทยแบรนด์ สนับสนุนเปิดพ้ืนที่ให้สินค้า
สินค้าไทยเด็ดจ าหน่ายผ่านออฟไลน์ และแบบออนไลนอ์ีชุมชนย้ิมได้ดอทคอม รวบรวมสินค้าชุมชน และ
ช่วยพัฒนาแพ็กเกจออนไลน์ 

 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทยในประเด็นตา่ง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการเป็นคนกลางรับซื้อจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าและขายต่อให้กับประเทศ 

อื่น ๆ หรือไม่ เช่น ประเทศสิงคโปร์  
- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา

ต่อไป อย่างไร   
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- ขอทราบรายละเอียดปริมาณไฟฟ้าส ารองและค่าแปรผันกระแสไฟฟ้า (FT) ประเทศไทยที่มี
ก าลังการผลิตเท่าใด และปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากต่างประเทศ จ านวนเท่าใดเพ่ือรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดผลการด าเนินงานระบบโซล่าเซลล์ของเอกชน สามารถสร้างผลกระทบ
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อย่างไร และแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับพลังงาน
ทางเลือกในอนาคตอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยการคงไว้ซึ่งราคาในอัตราต่ า
ตามนโยบายของรัฐบาลไม่ขึ้นค่าเอฟที (FT) เพ่ือช าระหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
อย่างไร และแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาในอนาคตอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการเปิดเสรีไฟฟ้าขายส่งหรือขายปลีกไฟฟ้าของประเทศไทย
อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการเปลี่ยนเครือ่งมิเตอร์ธรรมดาเป็นเครื่องสมาร์ทมิเตอร์ และความ
คืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสมาร์ทมิเตอร์ส าหรับการติดตั้งให้กับประชาชนทั่วประเทศอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแนวความคิดระหว่างคงไว้ซึ่งรูปแบบรัฐวิสาหกิจ หรือควรแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ เพือ่ขับเคลื่อนประเทศ อย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการสนับสนุนการรายได้จากการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือน างบประมาณไปจัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับต่างประเทศ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานภาครัฐที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากปัจจุบัน
อยู่ที่ ร้อยละ ๗.๓๑ ประกอบด้วย พลังงานลม พลังงานน้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ และชีวมวล 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างไร พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมออกแบบบ้านพร้อมระบบโซลาร์เซลล์ในแบบบ้านท่ีเป็น
มาตรฐาน อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการรับซื้อไฟโซล่าเซลล์หรือแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าโซล่า
เซลลอ์ย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดระบบสายส่งเพ่ือรองรับระบบวีเอชอีพี ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีก าลัง
ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์ และแนวทางพัฒนาระบบสายส่งเพื่อรองรับการรับซื้อกระแสไฟฟ้า อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการเปิดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในประเทศไทยอย่างไร ปัจจุบันการซื้อขาย
ไฟฟ้าของประเทศไทยมีลักษณะแบบผูกขาดอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมสถานที่ราชการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และจ าหน่ายให้กับการ
ไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการส่งเสรมิไฟฟ้าขยะชุมชน ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มลีักษณะ
ก าลังการผลิตไม่เกิน ๑๐ เมกกะวัตต์ แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกันให้จัดท าโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะขนาดใหญ่ที่เดี่ยว 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีพลังงานหมุนเวียน ในการซื้อขายพลังงานหมุนเวียนเป็นจุดแข็งของประเทศไทย 

สอดคล้องกับปัจจุบันต้องการพลังงานไฟฟ้าสีเขียวค่อนข้างมากในประเทศ พลังงานสีเขียวส่งเสริมการ
ลงทุนในประเทศ เป็นความสามารถทางการแข่งขันของประเทศทางด้านการลงทุนของต่างประเทศ 
ที่ต้องการพลังงานสีเขียว 

- กรณีแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าและขายไฟฟ้าต่อไปผ่านระบบสายส่งไฟฟ้า กรณีของประเทศ
สิงค์โปร์ที่มีความต้องการซื้อกระแสไฟฟ้าจากประเทศลาว หากไม่ผ่านประเทศไทยจะใช้รูปแบบ 
สายเคเบิลใต้น้ าจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า ๓ เท่า จากราคาขายกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่ง ไม่คุ้มค้า
กับการลงทุนและมีความเสี่ยงสูงในการเกิดความเสียหาย  

 - กรณีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานในปัจจุบัน เกิดความคล่องตัวในการท าธุรกิจสะดวก
มากยิง่ขึ้น 

- กรณีแผงโซลาร์เซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน พิจารณาหารือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ท าการศึกษาและจัดตั้งโรงงานก าจัดแผงโซล่าเซลล์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ 

- กรณีสนับสนุนและส่งเสริมการธุรกิจแบตเตอรี่ และส่งเสริมงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ในการผลิตแบตเตอรี่เป็นโซเดียมแบตเตอรี่ หรือว่าลิเธียมแบตเตอรี่ ผลการศึกษา
ประสบผลส าเร็จและอยู่ระหว่างการขยายผลออกไปใช้กับสมาร์ทโซลูชั่นให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
หรือนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ไปใช้ทดลองเพื่อส่งเสริมธุรกิจในประเทศ
ในส่วนของการก าจัดแบตเตอรี่บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การน าเทคโนโลยี
ภายในประเทศก าจัดและรีไซเคิลแบตเตอรี่ต่อไป 

- กรณีปัญหากระแสไฟฟ้าตก หรือดับในพ้ืนที่  การใช้กระแสไฟฟ้าของสวัสดิการทหารเรือ  
มีแนวทางการจัดซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปเพ่ือสวัสดิการทหารเรือ
เท่านั้น ไม่ได้สนับสนุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แต่มุ่งเน้นการให้บริการ และ
ดูแลประชาชนทั่วประเทศ 

- กรณีแผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ด าเนินการตั้งงบประมาณ(CSR) ทุกปี ปีละ
ประมาณหนึ่งพันล้านบาท  

- กรณีโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าด าเนินการตามส านักงาน กพ. ปัจจุบันก าลังการผลิตไฟฟ้า
จ านวน ๕๓,๘๙๘ หน่วย ความต้องการใช้ไฟสูงสุด ของประเทศไทย อยู่ที่ ๓๔,๑๓๑ เมกะวัตต์ ส าหรับ
ช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงทีสุ่ด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ก าลังการผลิตที่มีอยู่ตอนนี้เกินอยู่ท่ี ๑๙,๗๖๗ เมกะวัตต์ 
เฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ๓๖.๖ มาตรฐานการส ารองของการการก าลังการผลิตไฟฟ้า ร้อยละ ๑๕ 
แสดงว่าประเทศไทยมีอัตราก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเกินมาตรฐานที่  ร้อยละ ๒๑.๖ อยู่ในค่า 
เอฟท ี(FT) ที่ระบุอยู่ในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าของประชาชน ซึ่งเป็นค่าพร้อมจ่าย  

- กรณีปัจจุบันมาตรฐานของก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับ
จากเรียกว่ามีก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง มาพิจารณาความเพียงพอในการบริการไฟฟ้าให้ตามความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของประชาชน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันถ้าเป็นกลางวันเหมือนอดีตเหลือเท่าไหร่ แต่เป็นกลางคืน
เพราะฉะนั้น ต้องพิจารณาเป็นแสงอาทิตย์เฉพาะกลางวัน ควรน าก าลังผลิตของแสงอาทิตย์เข้ามานับ
รวมในการคิดค านวณหรือไม่ ต้องกลับไปพิจารณาอีกครั้ง และเรื่องของก าลังผลิตไฟฟ้าปัจจุบันไม่ได้
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พิจารณาก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง แต่พิจารณาถึงความเพียงพอกับการความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประชาชนเท่านั้น 

- กรณีการเปิดตลาดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าอยู่ในระหว่างด าเนินการของกระทรวงพลังงานและ
ภาครัฐ อยู่ระหว่างพิจารณาท าแผนและนโยบายทางด้านการเปิดเสรีทางด้านพลังงานหมุนเวียน 

- กรณีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับหน่วยงานราชการ มีหลายรูปแบบให้หน่วยราชการและ
ได้รับการประสานจากมหาลัยต่าง ๆ หรือหน่วยงานของรัฐติดตั้งสมาร์ทโซลูชั่นให้อาคารหรือทั้ง
ส านักงาน โดยการติดตั้งโซลาร์พร้อมอุปกรณ์ทางด้านการประหยัดพลังงานมอนิเตอร์ริ่งต่าง ๆ มีหลาย
รูปแบบลงทุน แล้วเรียกค่าธรรมเนียมเป็นค่า service แทน  

- กรณีการส่งเสริมไฟฟ้าขยะชุมชนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหาความ
เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไม่สามารถด าเนินการเก็บขยะได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแล
ขยะน ามาเข้าโรงไฟฟ้า แต่ปัจจุบันเอกชนที่ประสบความส าเร็จด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่ ด าเนินการร่วมกันอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 นายวรโชติ  สุคนธขจร กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดการบริหารโรงไฟฟ้าน้ ามันเตา 
และการใช้ประโยชน์ อย่างไร  
 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียด ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นค่า
พร้อมจ่าย หรือค่าเอฟท ี(FT)  
 
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี ้
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการสนับสนุนการลดราคาไฟฟ้าให้กับภาคเกษตร และผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน จ านวนเท่าใด  
- ขอทราบรายละเอียดมาตรการระงับการใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจาก

ประชาชนประสบปัญหาถูกระงับการใช้กระแสไฟฟ้า ไม่ได้ด าเนินการช าระค่ากระแสไฟฟ้าภายใน
ก าหนด ค่าใช้จ่ายการใช้กระแสไฟฟ้าจ านวนไม่สูง ประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมในการต่อ
กระแสไฟฟ้าจ านวนสูงกว่าค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องเสีย อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดโครงการขยายเขตการไฟฟ้าให้กับประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอโพนพิสัย 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพ้ืนที่ หมู่บ้านทรายทอง ต าบลชุมช้าง อ าเภอวิสัย จังหวัด
หนองคาย อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การขอไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร มีแนวทางการบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการบริหารจัดการด้วยตนเอง 
และแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับพลังงานทางเลือกในอนาคตอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรด าเนินการตั้งเป้าหมายด าเนินการอีก ๕ ปี
ข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาความอยากจน อย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดโครงการติดตั้งโซลาร์โฮม ซึ่งเป็นโครงการในการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน และผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 

- ขอทราบแนวทางการจัดหาระบบไฟฟ้าสนับสนุนการเกษตรหรือเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ
ขยายเขตการไฟฟ้าให้กับประชาชน และการแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับในพ้ืนที่ต าบลนาขุน
ไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย แนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดการรับซื้อไฟโซล่าเซลล์หรือแนวทางการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าโซล่า
เซลลอ์ย่างไร และแนวทางการก าจัดแผงโซล่าเซลล์หมดอายุการใช้งาน อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการขยายเขตการไฟฟ้าให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่หา่งไกลความเจรญิ 
เช่น ในพ้ืนที่บ้านสอง แยกต าบลกาบัง ต าบลบ้าน ต าบลบาละ เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงการใช้
กระแสไฟฟ้า อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการจัดท าโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนสังคม (CSR) เพิ่มมากขึ้น อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของการไฟฟ้าประจ าอ าเภอ ของส านักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอดอยสะเก็ด อย่างไร และการแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับใน
พ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือประชาชนการขอมิเตอร์ชั่วคราวในกรณีที่ชาวบ้านไม่มี
บ้านเลขที่ อยู่ในเขตป่าไม้ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้กับหน่วยงานราชการมีหลายรูปแบบให้หน่วยราชการและ 

หน่วยงานของรัฐติดตั้งสมาร์ทโซลูชั่นให้อาคารหรือทั้งส านักงานโดยการติดตั้งโซลาร์พร้อมอุปกรณ์
ทางด้านการประหยัดพลังงานมอนิเตอร์ริ่งต่าง ๆ มีหลายรูปแบบลงทุน และสามารถจ าหน่วยให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคา ๒.๒๐ บาท แต่ต้นทุนการใช้ไฟฟ้า ราคา ๔ บาท  

- กรณีโรงไฟฟ้าขยะประกอบด้วยกฎหมายจ านวนหลายฉบับต้องผ่านหลักเกณฑ์ และมี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด และสามารถด าเนินการ 

- กรณีแนวทางการลดค่าไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ด าเนินการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงาน
เป็นเจ้าภาพกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงานผ่าน
การประชุมนัดแรก ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดมิไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไดร้ับส่วนลดร้อยละ ๕๐ ปัจจุบัน กรณีถ้า
สูบน้ าเพื่อการเกษตรเป็นอัตราประเภท ๗๐๐ หน่วยแรกใช้ ๒.๐๘๙ บาท ถ้าเกิน ๑๐๐ หน่วย ขึ้นไปคิด
อัตรา ๓.๒๔๐๕  บาท ถูกกว่าค่าไฟฟ้าปกติทั่วไป 

- กรณีการระงับการใช้มิเตอร ์สืบเนื่องมาจากค้างช าระค่าไฟฟ้าจะมีการแจ้งเตอืนก่อนระงับการ
ใช้ไฟฟ้า ระยะเวลาล่วงหน้า ๑๐ วัน และหากประชาชนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๓๐๐ บาท และไม่เกิน  
๓ รอบบิล มติของที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยไม่ตัดการใช้ไฟฟ้า 

- กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบประมาณเกษตรด าเนินการยกระดับให้อย่างต่อเนื่อง 
อดีตได้รับงบประมาณจ านวน ๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้น ๗๐,๐๐๐ บาท  
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- กรณีโซลาร์โฮมในพื้นที่ห่างไกล ภายหลังจากการด าเนินการติดตั้ง ไม่ผิดเงื่อนไขของกระทรวง
อุตสาหกรรม กรมโรงงานในการติดตั้งขนาดไม่เกิน กิโลวัตต์ที่ก าหนดไว้ ต่อมาได้ด าเนินการยกเลิก
ประกาศ สามารถด าเนินการส่งมอบทรัพย์สินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นดูแลต่อไป 

- กรณีความคืบหน้าโครงการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างให้กับกลุ่มผู้ใช้
ไฟฟ้ารายใหญ่ จ านวน ๘๐,๐๐๐ เครื่อง ภายใต้โครงการสมาร์ทกริดลงทุนในระยะเวลา ๑๐ ป ี 
เริ่มด าเนินโครงการในปี ๒๕๖๘  

- กรณีโครงสร้างทางด้านราคาด าเนินการจัดเก็บค่าไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ปฏิบัติตาม  

- กรณีโครงการโซลาร์โฮมในพ้ืนที่ห่างไกลไม่ได้บูรณาการร่วมกับโครงการกองทุนหมู่บ้าน 
พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่หา่งไกลหรือเป็นกลุ่มหมู่บ้านใหญ่บนพ้ืนที่เขา ที่มีความต้องการ
ไฟฟ้าใช้จริง ๆ เช่น จ านวน ๕ หมู่บ้าน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโครงการน า
ร่อง อายุแผงโซล่าเซลล์ ประมาณ ๒๐ ป ีก าจัดด้วยวิธีการ ความร้อนสูงหรือแบบฝังกลบ 

- กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งเสริมสนับสนุนปลูกป่า สนับสนุนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซค์
ด้วยการแผ่นติดตั้ งโซลาร์ รูฟ เพราะการติดตั้ งโซลาร์รูฟ  หนึ่ งเมกะวัตต์  สารลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  ต้น 

- กรณีแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หน่วยงานก ากับด้านนโยบาย 
โดยคณะกรรมการ regulator หรือกระทรวงพลังงานซึ่งเป็นข้อดี และการลงทุนก็ต้องมองผลตอบแทน
สูงสุดเหมือนกัน เช่น EV ชาร์จเจอร์ ส่วนข้อเสียกฎระเบียบกฎหมายที่เอื้อที่ไม่เอื้อต่อการท างาน 

 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 การด าเนินนโยบายตามภาครัฐ และเกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ควรได้รับ
การชดเชยจากทางภาครัฐ ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงเมื่อมีการกู้เงินเพ่ือชดเชยสภาพ
คล่องเพ่ิมเติม ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทางรัฐบาลควรจะต้องเข้ามารับผิดชอบไม่ใช่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
ต้องแบกรับอยู่ฝ่ายเดียว  

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 นายวรโชติ สุคนธขจร กรรมาธิการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด 
ทั่วประเทศของการไฟฟ้าภูมิภาคเมื่อใด 
 
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

 สรุปประเด็นการพิจารณาของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในประเด็นตา่ง ๆ 
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบแผนในระยะสั้นในการเตรียมการในส่วนในมุมของการมุมของการให้บริการในส่วนที่

เป็นภาพลักษณ์ในห้องน้ าโถงขาออก ซึ่งสนามบินดอนเมืองสะอาดกว่าห้องน้ าสุวรรณภูมิ และสอบถาม
สนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองอยู่ระหว่างท าการศึกษา ผลการศึกษาจะเสร็จเมื่อไหร่  

- กรณีสนามบินสุวรรณภูมิอาจจะต้องเปิดช่องทางพิเศษให้กับคนไทย เพื่อไม่ให้มีการเข้าคิวยาว
และต้องเปลี่ยนรถบัสสนามบินเป็นรถบัสไฟฟ้า 
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- สอบถามเรื่องท่าอากาศยานภูเก็ต ตามที่มีแผนเรื่องของการปรับปรุงท่าอากาศยานขอทราบ
ว่า มีแผนที่จะปรับปรุงเรื่องของรันเวย์หรือไม่ อย่างไร  

- ขอแสดงข้อห่วงใยกรณีมีสื่อโซเชียลกล่าวว่าสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมืองเป็น
สนามบินยอดแย่ ซึ่งส่งผลในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศส าหรับการท่องเที่ยวส าหรับอนาคตของ
คนไทย 

- ขอทราบว่ารายได้สนามบินของสนามบินดอนเมืองขอความชัดเจนว่าสนามบินดอนเมือง
ปัจจุบันได้โอนจากกองทัพมาให้กับหน่วยงานหรือไม่และได้น าส่งรายได้จากสนามบินให้กับกรมธนารักษ์
หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - ในการบริหารจัดการไม่เหมือนกับการบริหารในลักษณะของธุรกิจโดยตรง ฉะนั้น ความห่วงใย
ในกรณีที่ว่าจะไปเอื้อประโยชน์ให้ใคร พนักงานทุกคนรวมทั้งบอร์ดต้องระวังเพราะว่าสังคมจะเข้าใจผิด 
เพราะว่าการด าเนินงานของเอโอที ระเบียบมาจากรัฐวิสากจิเดิมก็เป็นราชการการบริหารสนามบินและ
มาเป็นรัฐวิสาหกิจและต้องบริหารจัดการในลักษณะของบริษัทมหาชนที่จะต้องตอบแทนผู้ถือหุ้น
ประโยชน์สูงสุดคือต้องค านงึถงึก าไรที่ AOT ต้องได้รับประโยชน์ของประเทศชาต ิร้อยละ ๗๐ ถือหุ้นโดย
กระทรวงการคลัง การจัดท างบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง  
ในเบื้องต้นขออนุญาตท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้โดยสารสิ่งอ านวยความสะดวกที่ผู้โดยสารจะได้รับในการ
เดินทางตั้งแต่เข้ามาในสนามบินจนถึงไปเข้าประตูเครื่องบิน ได้ด าเนินการในระยะเร่งด่วนคือมีการ
จัดสรรงบประมาณดูแลเรื่องห้องน้ า ดูแลเรื่องสุขลักษณะ ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ของอากาศยานมีงาน
ปรับปรุงพ้ืนที่จุดตรวจค้นผู้โดยสารมีปัญหาในจุดที่ตรวจสัมภาระ มีการประสานกับตม.ตลอด มีการ
ปรับปรุง แผนระยะเร็วมีแผนปรับปรุงจุดตรวจค้น การพัฒนาพื้นที่สิ่งอ านวยความสะดวกหลังจุดตรวจ
ค้นผู้โดยสารมีการพัฒนาห้องน้ า พัฒนาพ้ืนผิวอาคารให้ดูดี เปลี่ยนปรับปรุงถังขยะ  

- แผนพัฒนาสุวรรณภูมิที่ชัดเจนได้ด าเนินการไปแล้วบางส่วน แผนพัฒนาสุวรรณภูมิที่ ครม.
อนุมัติในขั้นตอนต่อไปในระหว่างที่จะต้องรอความชัดเจนของที่ปรึกษา ที่ให้มีการศึกษาแผนแม่บทใน
ภาพรวมทั้งหมดต้องรอความชัดเจนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

- ในภาพรวมของเรื่องคิวมีระบบตรวจจับความหนาแน่นของผู้โดยสารได้พัฒนาเรียบร้อยแล้วมี
แผนที่จะเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้โดยสารเป็นทางเลือกที่สามารถด าเนินการได้เองโดยต้องมีข้อมูลที่ลิงค์หา
กันให้ได้เพื่อความมั่นใจในการใช้ระบบอัตโนมตัิ ส่วนเอ็กซเรย์สัมภาระที่เปน็ปญัหาอยู่ปัจจุบันที่ต้องถอด
รองเท้าต้องเอา Laptop ออกมาถ้าเกิดตรวจพบวัตถุต้องสงสัยก็จะไปยึด ในเบื้องต้นนอกจากปรับ
ผู้โดยสารหรือเพ่ิมพ้ืนท่ีการตรวจค้นสัมภาระ ได้เพ่ิมเจ้าหน้าที่ ท่ีจะมาช่วยเหลือบุคคลที่ตรวจพบ
สัมภาระ และในเรื่องคิวยาวไดบ้ริหารจัดการไปแล้ว ส่วนให้มีการเปิดช่องทางให้คนไทยจะสั่งการหรือว่า
บริหารจัดการอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคจะด าเนินการต่อไป 

- เรื่องรถขนส่งผู้โดยสารเรื่องรถไฟฟ้าในสนามบินมีนโยบายชัดเจนอาจจะผ่านสื่อว่าเรามีแผนใน
ระยะต้นระยะกลางระยะปลาย เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้าเข้ามาให้บริการภายในสนามบิน 
ไปร่วมมือจัดตั้งบริษัทลูกการจัดการในล าดับแรกคือเรื่องของตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าให้มีความเพียงพอซึ่ง
การปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าจะต้องมีต้นทุน 

- ส าหรับงบการเงินในรายการรายได้ ส่วนแบ่งผลประโยชน์มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นก าไรปีที่ผ่านมาก าไรจ านวน ๘,๐๐๐ ล้านบาทยังอยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในวิกฤตยังขาดทุน 
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จ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท ในขั้นตอนในการได้มาซึ่งผู้ประกอบการที่จะเข้ามา
ท างานในสนามบินมาประกอบการในสนามบินผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ที่ให้ค่าตอบแทน
ขั้นต่ า  

- การพัฒนาสนามบินภูเก็ตอยู่ระหว่างจัดตั้งงบด าเนินการซ่อมแซมประจ าปี โดยในส่วนการ
ปรับปรุงมีแผนที่จะขยายทางวิ่งซึ่งก าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ สอบถามในเรื่องของการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 

สถานะปัจจุบันความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไร ขอสรุปเป็นไทม์ไลน์พร้อมเอกสารประกอบ และ
แผนพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการบินขอเอกสารและให้หน่วยงานส่งรายละเอียด และขอเอกสารสัญญา
ของคิงพาวเวอร์ และขอทราบแนวทางเรื่องของศุลกากรขาเข้า 

- นายนพณัฐ มีรักษา กรรมาธิการ ขอทราบว่าระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่องเหตุใดต้องเก็บ
เพิ่มในส่วนนี้ทั้งที่เป็นบริการที่สนามบินต้องให้บริการ และประมาณการรายได้จากเครื่องขอทราบว่า
ประมาณการว่าเก็บ ๓๐ บาทจะได้เพิ่มมาปีละกี่บาท ขอให้ชีแ้จงเป็นเอกสาร 

 
บริษัท ขนส่ง จ ากดั  

สรุปประเด็นการพิจารณาของ บริษัท ขนส่ง จ ากดั ในประเด็นตา่ง ๆ ดังนี ้
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีสถานีขนส่งเอกมัย สอบถามว่าเป็นการที่จะพัฒนาให้เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่

และขอทราบว่าแผนในเรื่องของการใช้ในเชิงพาณิชย์มีการขอให้มีการเปลี่ยนสีผังเมืองยังเป็นอาคาร
ลักษณะเดิมหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวอาคารที่ใช้อยู่ด้วย 

- เรื่องป้ายรถเมล์ที่หมอชิตประเด็นเรื่องป้ายรถเมล์หมอชิตถูกยกเลิกขอทราบว่าเหตุผลในการ
ใช้เป็นอย่างไร พ่ีน้องประชาชนมีการตอบรับเป็นอย่างไร 

- ขอทราบการปรับปรุงเรื่องเร่งด่วนก่อนสงกรานต์ของสถานี ได้มีการอนุมัติเรื่องซ่อมลิฟต์  
ซ่อมบันไดเลื่อนอย่างไร 

- แสดงความคิดเห็นกรณีมีการปรับปรุงระบบไอทีระบบการจองตั๋วเพื่อบริการพ่ีน้องประชาชน
ควรด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันใช้ในช่วงสงกรานต์ และเรื่องของการขนส่งโลจิสติกส์โดยเฉพาะ
การขนสินค้าขอให้มีการท าโลจิสติกส์ในการขนสินค้าด้วย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่องของการให้บริการประชาชน จะเป็นประชาชนที่เป็นรากหญ้าและเป็นผู้โดยสารที่

เดินทางขนส่งสาธารณะที่มีรายได้น้อย โดยที่กระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ ๙๙.๖๕ แต่ไม่มี
งบประมาณการขนส่งสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครอบคลุมทั้งหมด ๗๗ จังหวัดแต่ไม่ได้รับ
ความส าคัญ โดยได้ด าเนินการร่วมกับ ขสมก. เข้ามารวมกันแบบเดินทางแบบไร้รอยต่อเพ่ือออกจาก
พ้ืนที่ไปยังสถานีบีทีเอสหมอชิต และมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว
และผู้โดยสารในช่วงวันสงกรานต์ประชุมแผนการจัดการในเรื่องของแผนที่จะรองรับผู้โดยสารของวัน
สงกรานต์ท่ีเดินทางทั้งหมดประมาณวันละประมาณ ๗๐,๐๐๐ ถึง ๘๐,๐๐๐ คน ได้มีการจัดเตรียมรถ
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสาร 
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- ในเรื่องของการพัฒนาพ้ืนที่ของ บขส. ที่หมอชิตยังไม่มีความชัดเจนว่าจะย้ายไปร่วมกับที่ไหน
เพราะว่าไม่ได้มีการออกแบบรองรับของการเดินทางสาธารณะแบบรถขนส่ง  

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอทราบสถานะอาคารเทอร์มินอลที่อยู่บริเวณ 

บีทีเอสหมอชิต เรื่องการย้ายสถานีบริการจัดการให้หน่วยงานส่งเอกสารรายละเอียดของแผนการ
ปรับปรุง ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ปัจจุบันของสถานีสัญญาหมดเมื่อไหร่ มีแนวโน้มจะได้ขยายไปถึงเมื่อไหร่ 
หรือจะย้ายไปท าที่ไหน อย่างไร ขอเอกสารของแผนการย้ายสถานีขนส่ง 

 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- มีการแก้ไขพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้ว ขอถามว่ามีแนวคิดหรือมี

วิธีการหรือรูปแบบในการที่จะจัดการเกี่ยวกับกองสลากอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - กรณีพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการเพ่ิม
มาตรา ๗/๑ คือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะตอ้งมีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ผลิตภัณฑ์แรกเรียกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ ๖ หลัก  
ซึ่งในผลิตภัณฑ์นี้จะมี สองรูปแบบรูปแบบแรกก็คือเป็นสลากไปก็เหมือนกับสลากเดิมที่มีอยู่ที่ขายมา 
๘๐ กว่าปีกับสลากแบบดิจิตอล ขายผ่านแพลตฟอร์มเป๋าตัง ผ่านระบบแพลตฟอร์มของทาง
ธนาคารกรุงไทย และสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ ๓ หลักได้หลักการอนุมัติรูปแบบระบบจาก ครม.  
ติดเรื่องของกฎกระทรวงซึ่งได้น าเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติกฎกระทรวงประเภทสมทบเงินรางวัล
อีกครั้งหนึ่ง การแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการก าหนดต้นเหตุสองประการคือเรื่องของบุคคล
หมายถึงว่าตัวแทนจ าหน่ายมีอยู่ ๓ ประเภทคือคนขายที่มีสัญญากับส านักงานส านักงานแต่งตั้งให้เป็น
คนขาย ท าหน้าที่ในการน าสลากกินแบ่งรัฐบาลไปส่งมอบให้กับประชาชนในราคาที่ส านักงานก าหนดซึ่ง
ปัจจุบัน คือ ๘๐ บาท กับประเภทหนึ่ง คือคนขายที่ไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ท าสัญญากับส านักงาน 
ซึ่งประเภทเป็นผู้ท่ีสนใจลองขายก็ไปซื้อสลากมาแล้วก็มาขายอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นพ่อค้าคนกลาง 
ซึ่งทั้ง ๓ ประเภทส านักงานก็อาจเคยด าเนินการขอให้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนคล้ายกับยาสูบ 
 

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

สรปุประเด็นการพิจารณาของการยาสูบแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอสอบถามเรื่องการที่ชาวไร่ยาสูบขอเพ่ิมราคาใบยาสบูหลังจากที่ไม่ได้รับการปรบัขึ้นราคามา

มากกว่า ๑๐ ปมีีแผนการด าเนินการอย่างไรและมแีผนการในการปรบัตวัอย่างไรบ้างส าหรบัสถานการณ์
บุหรี่เถื่อน แล้วบุหรีไ่ฟฟ้าที่ก าลังระบาดในขณะนี้ 
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- เรื่องของอัตราภาษีบุหรี่การจัดเก็บภาษีอัตราเดียวอยากจะให้โครงสร้างภาษีเป็นอย่างไร  
ถึงจะท าให้เราแข่งขันได้เป็นผู้ค้ารายเดียวในประเทศ 

- ขอทราบว่าได้มีการผลิตส่งออกไปยังต่างประเทศหรือมีการด าเนินงานอย่างไรที่จะท าให้เรื่อง
ของการบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายหรือสามารถผลิตสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าส่งออกได้เพื่อเป็น
รายได้ของการยาสูบ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - นโยบายของภาครัฐตอ้งการลดผู้บรโิภคในเรื่องของยาสูบให้นอ้ยลงเป้าหมายตอ้งการหารายได้
สูงในอดีตการยาสูบแห่งประเทศไทยผลิตบุหรี่ขึ้นมาแล้วมีผลกระทบจากบุหรี่มีผลกระทบจากตัวเลขของ
บุหรี่ผิดกฎหมายอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๖ ซึ่งหน่วยงานไม่มีหน้าที่และมีอ านาจจับกุม  

- มีตัวเลขการน าส่งออกเป็นตัวเลขที่น าส่งออกจากประเทศแล้วมาส่งออกแล้วกลับเข้ามาแต่ไม่มี
ตัวเลขที่ เป็นลับเพราะการส่งออนไลน์ไม่มีหน้าร้านโกดัง มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาคืออนุกรรมการ
ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายโดยกรรมการทั้งหมดบูรณาการตั้งแต่สรรพสามิตบูรณาการตั้งแต่ต ารวจ
ทหาร ฝ่ายปกครอง ศุลกากรมีการสั่งการมีการจับเพราะกฎหมายในตัวในเรื่องของการปรับไม่มีโทษ
จ าคุก และโครงสร้างภาษีท่ีปรบักันมาเพ่ือต้องการให้ลดปริมาณการบริโภคบุหรี่น้อยลงถ้าเทียบเป็นม้วน 
๕๑,๐๐๐ ล้านมวนกลมเป็นบุหรี่ถูกกฎหมายในอดีตคือ ๓๖,๐๐๐ ล้านมวน เป็นยาเส้นคือ ๑๒,๐๐๐ 
และเป็นบุหรี่พ่นกฎหมาย แต่บุหรี่ถูกกฎหมายจาก ร้อยละ ๗๐ ลดลงมาเหลือ ร้อยละ ๔๔ ยาเส้นจาก
ร้อยละ ๒๔ ขึ้นมาเป็น ร้อยละ ๔๒ บุหรี่ผิดกฎหมาย ร้อยละ ๕ ขึ้นมาเป็น ร้อยละ ๑๓.๑๒  ซึ่งผลของ
การท าให้ราคาเพ่ิมขึ้นมีช่องว่างระหว่างราคาถูกกฎหมายกับราคาผิดกฎหมาย 

- ปัจจุบันมีห้องแล็บท่ีสามารถวิเคราะห์ยาทุกอย่างออกมาได้แต่โดยพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยสาธารณสุขไม่สามารถท าอะไรได้ ในเรื่องของบุหรี่ผิดกฎหมาย บุหรี่นวัตกรรมเป็น
ข้อที่ไม่สามารถที่จะด าเนินการอะไรได้ด้วยข้อจ ากัด วิธีทางแก้ต้องผ่านทางเลือกของนิติบัญญัติเรื่อง
แก้ไขกฎกระทรวง 

- กรณีมีการขึ้นราคาใบยาสูบให้กับชาวไร่จากก าไรต้องดูแลห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นทางอยู่ขั้นตอนของ
บอร์ดพิจารณาให้ขึ้นราคา และได้หารือกับสหภาพในปี ๒๕๖๖ สนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิต
ให้กับชาวไร่ประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทโดยใช้เงินยาสูบ 

- เรื่องภาษีมหาดไทยลดน้อยลงเพราะว่าบหุรีเ่ถื่อนเกบ็ภาษีไมไ่ด ้ไดท้ าโครงการผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดใหญ่ที่มีปัญหา เช่น จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ให้ประชาสัมพันธ์ขายบุหรี่หนีภาษีต้อง
มีมาตรการลงโทษทางสังคม  

 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบกรณีหน่วยงานได้น าเงินไปซื้อหาเสียงเพื่อที่จะให้ประเทศไทยไปเป็นตัวแทนในระดับ 

โทรคมนาคมของประเทศมีข้อเท็จจริงอย่างไร  

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้หา
กเก

ิดค
วา

มเส
ียห

าย
ใด

 ๆ 
ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง



๑๓ 
 

- ประเด็นเรื่องการควบรวม True - DTAC กสทช. ได้มีการพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวอย่างไร 
ในการจะด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างไร บังคับกับกลุ่มธุรกิจได้อย่างไร มีมาตรการเอาผิด 
กับใคร หรือไม่อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
 - เรื่องของการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับส านักงานตามกฎหมายเป็นเรื่องการเข้าร่วมประชุมกับ
องค์กรระหว่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อตกลงซึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของ 
กสทช. เช่น การบริหารคลื่นความถี่เรื่องเกี่ยวกับกิจการดาวเทียมที่จะต้องเป็นสมาชิกไปร่วมประชุมกับ
องค์กรระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรระหว่างประเทศไอทียูซึ่งเดิมเป็นภารกิจของกระทรวง
ดิจิทัลแต่ได้มอบภารกิจผ่านครม.ให้มีมติมอบหมายให้ กสทช. เป็นผู้ด าเนินการและเรื่องของค่าใช้จ่าย
งบประมาณแทนในเวลาการไปประชุมก็จะเป็นเรื่องของเป็นผู้แทนประเทศไทยที่จะไปประชุมร่วม
รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ท่ี กสทช. ก็ต้องเดินทางเข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นผู้แทนประเทศ
ไทย ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรวมธุรกิจระหว่าง True - DTAC ในส่วนของมาตรการได้มี
การรวมธุรกิจซึ่งมาตรการเรื่องแรกคือเรื่องของการมีหน่วยธุรกิจ NGOs แล้วก็มีการมีการจัดเตรียมแจ้ง
แนวปฏิบัติแนว ในส่วนที่สองคือเรื่องการน าส่งแผนนวตักรรมในส่วนของมาตรการในการติดตามทุกเรื่อง
ของมาตรการ กสทช. ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อติดตามราคา  
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๗.๑๕   นาฬิกา 
 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
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